

ยืดเวลาปิดหีบอ้อย ผลผลิตทะลักเข้า

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรไทยขยายเวลาปิดหีบช่วยชาวไร้อ้อยหลังผลผลิตชาวไร้ออกมามาก ล่าสุดเข้าไปแล้ว 11.2 ล้านตัน เชื่อหนุ่ยรายได้ปีนี้

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่าบริษัทได้ขยายระยะเวลาในการปิดหีบอ้อยไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. จากปกติจะปิดหีบอ้อยไม่เกินช่วงสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์ เนื่องจากในปีนี้อผลผลิตอ้อยทั่วประเทศมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงอ้อยที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS ด้วย ซึ่งหากทางโรงงานปิดรับอ้อยเข้าหีบตามเวลาที่กำหนดจะส่งผลกระทบต่อชาวไร้อ้อยคู่สัญญาจำนวนมาก

“ทางกลุ่มให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชาวไร้อ้อยมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น จะพยายามปิดหีบอ้อยที่ชาวไร้อ้อยคู่สัญญานำส่งให้ได้ทั้งหมด ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรที่อาจเกิดความเสียหายและต้องมียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากขึ้นก็ตาม” นายประพันธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การหีบอ้อยของกลุ่ม KTIS ล่าสุดมีอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 11.2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้กว่า 11.4 ล้านกระสอบ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ได้น้ำตาลประมาณ 9.4 ล้านกระสอบ โดยปริมาณอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทำให้มีชาวอ้อยและใบอ้อยที่จะเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โรงมากขึ้น สามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้จากการขายไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งมีชาวอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตเอือกระดาษ

ชาวอ้อยและผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชาวอ้อยมากขึ้น ปริมาณอ้อยจึงส่งผลดีทั้งต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

สำหรับสายธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลของกลุ่ม KTIS ในปี 2561 นี้ นับเป็นปีแรกที่จะรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เต็มปีทั้ง 3 โรง



ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

นายทองคำ เจริญกุล ประธานสหสมาคมชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมชาวไร้อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ กล่าวว่า การขยายเวลาการรับอ้อยเข้าหีบถือเป็นการให้ความสนใจต่อชาวไร้อ้อยอย่างแท้จริง เพราะหากปิดหีบตามกำหนดจะมีอ้อยค้างในไร่และส่งผลกระทบต่อชาวไร้อ้อยจำนวนมาก

ทั้งนี้ ธนาครแห่งประเทศไทย (สปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจภาคอีสานยังคงเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของภาคการเกษตรที่เติบโตขึ้นมาจากปริมาณอ้อยในภาคอีสานที่มีปริมาณเข้ามากกว่า 60 ล้านตัน ซึ่งไม่เคยเห็นมากกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งน่าจะสนับสนุนให้ภาคการเกษตรเติบโตได้ดีในปีนี้

นอกจากนี้ หุ่นของ KTIS ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซื้อขายที่ 6.10 บาท บวก 0.15 บาท ■